

รายงานสรุปผลการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๑
(First Meeting of Speakers of Eurasian Countries' Parliaments)

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เลขาธิการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - รัสเซีย พร้อมด้วยข้าราชการจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะผู้แทนฯ จำนวน ๒ คน เข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๑ (First Meeting of Speakers of Eurasian Countries' Parliaments) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย



(จากซ้าย) นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เลขาธิการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - รัสเซีย,
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และนายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อนึ่ง ผลการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. การประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้แทนรัฐสภาจาก ๑๘ ประเทศ ประกอบด้วย (๑) สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน (๒) สาธารณรัฐอาร์เมเนีย (๓) สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน (๔) สาธารณรัฐเบลารุส (๕) ราชอาณาจักรกัมพูชา (๖) สาธารณรัฐประชาชนจีน (๗) สาธารณรัฐอินเดีย (๘) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (๙) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (๑๐) สาธารณรัฐคาซัคสถาน (๑๑) สาธารณรัฐเกาหลี (๑๒) สาธารณรัฐคีร์กีซ (๑๓) มองโกเลีย (๑๔) สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (๑๕) สหพันธรัฐรัสเซีย (๑๖) สาธารณรัฐทาจิกิสถาน (๑๗) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ (๑๘) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาของ

ประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๑ ณ Column Hall ชั้น ๒ โรงแรมเรดิสัน รอยัล (Radisson Royal Hotel) กรุงเทพมหานคร สหพันธรัฐรัสเซีย ในการนี้ ที่ประชุมได้กล่าวชื่นชม H.E. Mr. Sergey Naryshkin ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และ H.E. Mr. Chung Ui - Hwa ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับความคิดริเริ่มในการสร้างเวทีความร่วมมือระดับพหุภาคีระหว่างรัฐสภาในภูมิภาคยูเรเชีย พร้อมทั้งแสดงความยินดีที่ได้มีการจัดการประชุมระดับประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติครั้งนี้ขึ้น จากนั้น ที่ประชุมได้อภิปรายในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาเพื่อความมั่งคั่งร่วมกันของประเทศในภูมิภาคยูเรเชียในศตวรรษที่ ๒๑ (Inter - Parliamentary Cooperation for Joint Prosperity of Eurasian Countries in the 21st Century)”



ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขณะแสดงคำกล่าว (Address) ต่อที่ประชุม

ในการนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แสดงคำกล่าว (Address) ต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญเป็นการแสดงวิสัยทัศน์จากมุมมองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางในการบรรลุเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ (๑) การบรรลุสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม (๒) การปกป้องสิ่งแวดล้อม และ (๓) การขยายหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ประเด็นสำคัญของคำกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ ๓ ประการ ประการแรก คือ การสร้างความร่วมมือทางนวัตกรรมจะเป็นกุญแจสำคัญอันนำไปสู่ความมั่งคั่งร่วมกันของภูมิภาค ทั้งยังเป็นกุญแจสำคัญในการบูรณาการเป้าหมายทั้งสามของการประชุมนี้เข้าด้วยกัน ประการที่สอง คือ นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างความมั่งคั่งในทุกระดับของการพัฒนา การสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างสมรรถนะร่วมกันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะอำนวยความสะดวกในการเลื่อนระดับการพัฒนาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับประเทศไทย แม้จะมีฐานทรัพยากรทางการเกษตรเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา แต่การเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่อิงการผลิตและขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ (Production - based, efficiency - driven economy) ไปสู่เศรษฐกิจที่อิงการสร้างคุณค่าและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value - based, innovation - driven economy) ซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่นั้น จำเป็นต้องอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องมาเป็นปัจจัยสนับสนุน ประการที่สาม คือ รัฐสภาต่าง ๆ มีบทบาทอย่างสูงในกระบวนการสร้างความมั่งคั่งในฐานะผู้กำหนดบริบท (Context shaper) ในการดำเนินการของฝ่ายบริหาร เนื่องจากรัฐสภาเป็นองค์กรที่ตรากฎหมายและพิจารณานุมัติงบประมาณแผ่นดิน หากปราศจากโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายจากฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารจะไม่สามารถดำเนินการพัฒนาใด ๆ อันนำไปสู่ความมั่งคั่งได้



บรรยากาศในที่ประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๑

ในช่วงท้ายของการประชุม เมื่อเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกา ที่ประชุมได้รับรองคำแถลงสุดท้าย (Final Statement) ซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่มีการอ้างอิงในคำกล่าวของคณะผู้แทนรัฐสภาทุกคณะ อาทิ เรื่องการสร้างสันติภาพ การพัฒนาเวทีการสนทนาเสวนาระหว่างรัฐสภา (Inter - parliamentary dialogues) การสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ภายในภูมิภาคยูเรเชีย การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อการร้ายและการโยกย้ายถิ่นฐาน นอกจากนี้ คำแถลงสุดท้ายยังระบุถึงความเห็นพ้องของคณะผู้แทนรัฐสภาที่มาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ให้มีการจัดประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชียขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการประชุมครั้งต่อไปในปี ๒๕๖๐ จะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐเกาหลี

๒. การหารืออย่างไม่เป็นทางการกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และผู้แทนหน่วยราชการไทยที่ประจำ ณ กรุงมอสโก

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมงานรับรอง ซึ่งนายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีผู้แทนหน่วยราชการไทยที่ประจำ ณ กรุงมอสโก เข้าร่วมให้การรับรอง



ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คนที่ห้าจากซ้าย) ขณะรับมอบของที่ระลึกจากนายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก (คนที่สี่จากซ้าย)

ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนฯ ได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการกับผู้เข้าร่วมงาน ประเด็นสำคัญของการหารือข้างต้นมี ๔ ประการ ประการแรก คือ ขณะนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียมีแนวโน้มที่ดีมาก และจะเป็นการดียิ่งหากไทยสามารถรักษาพลวัต (Momentum) นี้ไว้ได้ ทั้งนี้ วาระสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในช่วงนี้ คือ การเตรียมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๒๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๐ ประการที่สอง คือ ที่ผ่านมา ฝ่ายรัสเซียตระหนักดีว่าฝ่ายไทยให้ความสำคัญกับสหพันธรัฐรัสเซียมาก และได้แสดงออกถึงการให้เกียรติทางการไทยอย่างสูงเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการรับรองการเยือนของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และการเตรียมการรับรองการเยือนของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในช่วงปลายเดือนเมษายนและกลางเดือนพฤษภาคม ศกนี้ ตามลำดับ ประการที่สาม คือ ฝ่ายไทยต้องการหยิบยกเรื่องการประสานประโยชน์ร่วมกันขึ้นเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาความสัมพันธ์กับสหพันธรัฐรัสเซีย กล่าวคือ ในขณะที่ประเทศไทยมีทรัพยากร ตลอดจนศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถเกื้อหนุนความมั่นคงทางอาหารของสหพันธรัฐรัสเซียได้ สหพันธรัฐรัสเซียก็มีทรัพยากร ตลอดจนศักยภาพด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และสามารถเกื้อหนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยได้เช่นกัน ประการที่สี่ คือ ขณะนี้ ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งให้ความสนใจ ได้แก่ เรื่องการลดจำนวนลงอย่างมากของชาวรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันเป็นผลมาจากการอ่อนค่าลงอย่างมากของค่าเงินรูเบิล (Ruble) อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวอาจดีขึ้นเมื่อบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ กับกรุงมอสโก ขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

๓. การหารือทวิภาคีกับผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภารัสเซีย - ไทย

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - รัสเซีย ได้เข้าหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภารัสเซีย - ไทย ประกอบด้วย (๑) Hon. Mr. Sergey Gavrillov (๒) Hon. Ms. Nadezhda Gerasimova (๓) Hon. Ms. Margarita Sergunina และ (๔) Hon. Mr. Alexey Kornienko ณ ห้องประชุม หมายเลข ๑๓๔๔ เอ ชั้น ๑๓ อาคารสภาดูมา กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ตลอดจนประเด็นที่ควรได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม



(จากซ้าย) นางสาววรารัตน์ ทองยี่น ล่ามประจำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ,
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - รัสเซีย
ขณะหารือกับผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภารัสเซีย - ไทย

อนึ่ง ข้อหาที่สำคัญของผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ มี ๓ ประการ ประการแรก คือ การสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๒๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย ในปี ๒๕๖๐ ประการที่สอง คือ การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างสมรรถนะ (Capacity - building) ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน เนื่องจากเห็นว่าฝ่ายรัสเซียมีศักยภาพในด้านดังกล่าว ประการที่สาม คือ การสนับสนุนให้มีการหารือระหว่างกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น โดยขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภารัสเซีย - ไทย มาเยือนประเทศไทย และหวังว่าในอนาคต ผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - รัสเซีย จะมีโอกาสได้ไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเช่นกัน



(จากซ้าย) Hon. Ms. Nadezhda Gerasimova, Hon. Mr. Alexey Kornienko, Hon. Mr. Sergey Gavrilov และ Hon. Ms. Margarita Sergunina สมาชิกสภาผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภารัสเซีย - ไทย ขณะหารือกับผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในการนี้ ผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภารัสเซีย - ไทย ได้มีข้อหาที่สำคัญ ๔ ประการ ประการแรก คือ สภาผู้แทนราษฎรไทยที่จะร่วมมือกับรัฐสภาไทยในทุกด้านและเปิดกว้างต่อทุกเรื่องที่ฝ่ายไทยนำเสนอ รวมทั้งเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๒๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ประการที่สอง คือ ฝ่ายรัสเซียมีความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางไปยังประเทศไทย จึงขอให้ฝ่ายไทยสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียด้วย ประการที่สาม คือ ฝ่ายรัสเซียเห็นว่าทั้งสองฝ่ายสามารถกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ในทุก ๆ ด้าน มิเพียงแต่ด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ควรรวมไปถึงด้านความมั่นคง พลังงาน และวัฒนธรรมด้วย ประการสุดท้าย คือ ฝ่ายรัสเซียหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยในเดือนกันยายน ศกนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อกิจการของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภารัสเซีย - ไทย มากนัก



คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ขณะรับมอบของที่ระลึก
จากคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภารัสเซีย - ไทย ในช่วงท้ายของการหารือ

ในช่วงท้ายของการหารือ ผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวกับผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภารัสเซีย - ไทย ว่า ยินดีรับประเด็นที่ได้มีการหารือในครั้งนี้ไปประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคง พลังงาน และการศึกษา นั้น ฝ่ายไทยคาดว่าจะมีความคืบหน้าอย่างมากในช่วงการมาเยือนของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในช่วงปลายเดือนเมษายนและกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ตามลำดับ สำหรับเรื่องการท่องเที่ยว นั้น ฝ่ายไทยเชื่อว่า นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นจากการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ กับกรุงมอสโก ขึ้นอีกครั้ง ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในเดือนพฤศจิกายน ปีนี้ เช่นกัน